

## การยกเลิกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13/2556

☛ นำเสนอเมื่อ 29 มี.ค. 2560

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13/2556 รายละเอียด ดังนี้

### การยกเลิกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13/2556

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รายงานว่าคุณลักษณะนี้ได้รับคำขอจากส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน 5,337 ราย ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินไปแล้ว 6 ครั้ง ในรายที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการพิจารณาจาก 154 ราย **เป็นผู้มีคุณสมบัติเพียง 30 ราย ไม่มีคุณสมบัติ 123 ราย ขอลงคำขอรับการประเมิน 1 ราย**

พบว่าผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติส่วนใหญ่รายงานไม่ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรางวัลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นต้น จึงเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการดำเนินการจาก ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

#### 1) เห็นควรให้สำนักงาน ก.ค.ศ.

**ดำเนินการในการพิจารณาคำขอที่เหลือทั้งหมดตามกระบวนการขั้นตอน** หากผู้ใดเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมิน โดยมติ ก.ค.ศ. ถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่ให้มีการขอพิจารณาทบทวน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เสนอแนะให้สำนักงาน ก.ค.ศ.

เร่งรัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

#### 2)

#### ให้ยกเลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556

#### 3) สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ

หากมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ สามารถยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์เก่า และมายื่นเสนอขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งขั้นตอนการประเมินคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

#### เครดิต

นพรัตน์ รามสูต, ดร.วราภรณ์ บุญมาก, บัณฑิต โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน

ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ

29/3/2560

อ่านรายละเอียดผลการประชุม ก.ค.ศ. เพิ่มเติมทั้งหมดที่ [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 161/2560](#)